
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี ๗/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

ณ หองบานแกว   มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
 
๑. ที่ประชุมรับทราบการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหม 

๒. ที่ประชุมรับทราบคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๑/๒๕๔๙  
 
๓. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ ประชุมเมื่อวนัที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

และมีขอความแกไขปรับปรงุดังนี ้
   ๑.   หนาที่ ๘  ขอ ๓.๓  “เนือ่งจากไปศึกษาตอ” เปลี่ยนเปน “ไปอบรม” 
   ๒.  หนาที่ ๘  ขอ ๓.๓  ยอหนาที่ ๒  บรรทัดแรก “สํานักรับรองมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดประเมินจากตวัช้ีวดั”  เปลี่ยนเปน  “สํานักรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงเปนตวัแทนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดประเมินจากตัวช้ีวัด” 

   ๓.   หนา ๑๔  “ขอ ๔.๕ เงินภาษีอากรที่คางชําระ” เปลี่ยนเปน “การจัดทําแผน
ธุรกิจสนามกอลฟ” 

๔. ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการปลูกยางพาราในพื้นทีศู่นยศึกษาพัฒนาการเกษตรและ
ชุมชนแกงหางแมว และมีขอเสนอแนะวา ควรปลูกสับปะรดรวมดวยจะชวยปองกนัไฟไดใน
ระดับหนึ่ง 

๕. ที่ประชุมรับทราบรายงานกจิกรรม ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๙ 

๖. ที่ประชุมรับทราบรายงานงบเดือน  เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ระหวางเดือน
มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

๗. ที่ประชุมรับทราบตารางสรปุผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ รอบ ๑๒  เดือน และตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙  รอบ ๖  เดือน 



๘. ที่ประชุมรับทราบแบบกําหนดมาตรฐานการประเมินภายนอก 

๙. ที่ประชุมรับทราบการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจยัจากองคการบริหารสวนจังหวัดจนัทบุรี 
และประธานเสนอใหนายดิเรก ศุภวิวรรธน ผูทรงคุณวุฒิ    เปนที่ปรึกษาใหกับอธิการบดีเกีย่วกับ
การใชงบประมาณสนับสนุนการวิจยั  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรจะประชุมเพือ่หารือเรื่องงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย  เพื่อใหการใชงบประมาณดังกลาว ตรงตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ
นโยบายของจงัหวัดจันทบุรีดวย 

๑๐. ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการปรับปรุงแกไขแผนธุรกิจสนามกอลฟ 

๑๑. ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาหลกัสูตร การดําเนนิการวจิัยของแตละ
คณะ และการสํารวจความตองการของผูเรียน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

๑๒. ที่ประชุมรับทราบเรื่องการตัดคําวา “อัญมณีศาสตร”  ออกจากชื่อของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ซ่ึงไดเสนอตอที่ประชมุสภาวิชาการ คร้ังที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ที่ประชุมมีมตใิหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร
เปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการอีกครั้ง 

๑๓. ที่ประชมุรับทราบการสรุปตวัช้ีวัด และแนวทางแกไขตวัช้ีวัด ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ซ่ึงไดมีการประชุม
ปฏิบัติการผูเกี่ยวของในวนัที ่๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ  โรงแรมพัทยารีสอรท 

๑๔. ที่ประชุมรับทราบการเตรียมดําเนินการสรางความเขาใจใหแกบุคลากรในเรื่องนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่เตรียมความพรอมกอนจะพิจารณาจดัสรรงบประมาณปตอไป 

๑๕. ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการประชาสมัพันธการขอตําแหนงทางวชิาการแกคณาจารย 

๑๖. ที่ประชุมรับทราบการดําเนนิการกําหนดนโยบายใหแตละคณะรับผิดชอบการวิจยัทีเ่กี่ยวของ
กับคณะอยางนอยปละ ๑ เร่ือง 

๑๗. ที่ประชุมรับทราบการเตรียมการจัดประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่  ซ่ึง
คาดวาจะมีการประชุมในวนัที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  เพราะเปนชวงฤดูหนาว 

๑๘. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...  และใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและรวบรวมขอมูลให
สมบูรณตามทีป่ระชมุตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ  และควรปรับปรุงแกไขใหมคีวามสมบูรณ  



โดยยนิดใีหนําเรื่องดงักลาวมาอภปิรายในการประชมุสภามหาวิทยาลยัคร้ังตอไป โดยทีป่ระชุม
ไดใหขอเสนอแนะดังนี ้

๑. การนําเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องที่เกีย่วกับกฎหมาย (ราง)  
ขอบังคับ ระเบียบ ไมควรมีหลายฉบับ เพราะอาจจะทาํใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สับสน แตควรนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ฉบับที่แกไขสมบูรณเพียงฉบับเดียว และควรมี
ตารางเปรียบเทียบมติที่ประชมุที่ผานการกลั่นกรองประกอบแนบทายดวย โดยขีดเสนใตบริเวณ
ที่มีการแกไข  ซ่ึงจะชวยใหคณะกรรมการพิจารณาไดงายขึ้น    

๒. การนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ผูนําเสนอควรแสดงใหเห็นวา (ราง)  
ขอบังคับและระเบียบฉบับทีส่มบูรณมีความแตกตางจาก (ราง) ขอบังคับ ระเบียบเดิมอยางไร 

  ๓.  รศ.เทื้อน ทองแกว  ผูทรงคุณวุฒิ   กลาวเสริมวา จากการที่ไดศึกษารายละเอียด 
ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ ๓.๑  เร่ือง สภาสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนา
อุดมศึกษา   ของ  ศ.พิเศษภาวิช   ทองโรจน   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น  ซ่ึง
ในรายละเอียดมีผลกระทบตอการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปนี ้

         ๓.๑  เปนหวงการผลิตบัณฑิต  ในระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ซ่ึงมติสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม  กําหนดใหนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ตองทําวิทยานิพนธเทานั้น        แตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและกําหนดให
นักศึกษาที่จบการศึกษา     ในระดับปริญญาโท  ตองทําภาคนิพนธ และวทิยานิพนธดวย  และที่
สําคัญคือ สํานักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)  จะนับเปนผลงานของมหาวิทยาลัยเฉพาะ
นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ทําวิทยานิพนธเทานั้น  มหาวทิยาลัยควรหารือและ
หาแนวทางแกไขเรื่องดังกลาวในคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย กอนทีจ่ะเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายวาจะทําอยางไรดวย  

        ๓.๒  มหาวิทยาลัยควรรายงานยอดจํานวนบณัฑิตทีจ่บการศึกษา ในระดับ 
ปริญญาโท และผูไมจบการศึกษาในระดับปริญญาโท พรอมทั้งเสนอเหตุผลที่ไมจบ
การศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบดวย และรายงานจํานวนผูทีย่ังไมสําเร็จการศึกษา
แตหมดเวลาในการศึกษาและยังไมไดทําวทิยานิพนธ  มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางแกไขปญหา
นี้อยางไร ซ่ึงอาจแกปญหาไดโดยการขยายระยะเวลาในการศึกษาตอ หรือควรเปดชองวางไว
ในระเบยีบดวยหรือไม อาจจะชวยใหการบริหารจัดการไดงายยิ่งขึ้น   

๔.   อาจารยไวกณูฑ  ทองอราม ผูแทนคณาจารย เสนอแนะวา  มหาวิทยาลัยควร
จะมีการศกึษาปญหาการจัดการศึกษาในระดับบณัฑิตศกึษาของมหาวทิยาลัยทั้งระบบ วามี
ปญหาอยางไร ตองแกปญหาดานใดหรือไม 



๑๙. ที่ประชุมเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับ จายเงินเพื่อ
จัดการศึกษา ระดับบณัฑิตศกึษา ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ... 

๒๐. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  การรับ  จายเงิน
เพื่อจัดการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ระบบภาคปกติ พ.ศ.  ... 

๒๑. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง)  ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทน
และคาใชจายอื่น ๆ ในการจดัการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา ระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ... 

๒๒. ที่ประชมุเห็นชอบ (ราง)  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณวีาดวย ทุนอดุหนุนการวิจยั 
พ.ศ. ... 

๒๓. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี วาดวย ทุนอดุหนนุการวจิัย 
จากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. ... และใหแกไขขอความดังตอไปนี้   

กรณีที่มีผูไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก ซ่ึงตองดําเนินการแบงจายเงิน 
เปนคาสาธารณูปโภคและคาเสื่อมของอุปกรณใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ ในอัตรา
ไมเกินรอยละ ๒๐ และไมต่ํากวารอยละ ๕ ของเงินที่ไดรับตลอดโครงการ  ในขอ ๕ นัน้ 
เพื่อใหอัตราการแบงจายเงนิดังกลาวเปนอตัราเดียวกัน   ที่ประชุมจึงเสนอใหมหาวิทยาลัย
ปรับอัตราการแบงจายคาสาธารณูปโภคและคาเสื่อมของอุปกรณใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวน
ราชการเปน อัตรารอยละ ๑๐  และมหาวิทยาลัยควรจะทําความเขาใจกับผูที่ไดรับเงินอดุหนนุ
จากแหลงทุนภายนอกดวยวาเงินดังกลาวไดหักไวเพื่อวัตถุประสงคอยางไร  

๒๔. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายเงนิคาตอบแทน
ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี พ.ศ. ... โดยมีมติดังนี ้

๑.   มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย   
การจายเงนิคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี พ.ศ. ... 
โดยมีมตใิหแกไขระเบยีบนีใ้นขอที่ ๒ เปนดังนี้ “ขอที่ ๒  ใหใชระเบยีบนี้ ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙”  

๒.  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอขอบคุณอาจารยละเมยีด  ควรประสงค  
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และคณะที่ไดอุทิศเวลาและปฏิบัติหนาที่ใหกับมหาวิทยาลัย
อยางเต็มที่    



๒๕. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลยั อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. ... โดยเสนอใหเพิ่ม
ขอความในขอที่ ๘ (๑)  ดังนี้  

ขอ ๘ (๑) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๓๙ และ ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

๒๖. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การดําเนนิการและ
การเขาพักอาศยัในบานพักของทางราชการ พ.ศ. ... 

๒๗. ที่ประชุมเห็นชอบการขอแกไขสัญญาจางพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๒๘. ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร คร้ังที่ ๘  
ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

๒๙. ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๐. ที่ประชุมรับทราบรูปแบบการสรางพระพุทธรูป และการตั้งชื่อพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และมีขอเสนอแนะดังนี ้

๑.   การตั้งชื่อพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย โดยใชช่ือพระพุทธจันทบูรสิริ
สวัสดิวัตนมงคลนั้น  มหาวทิยาลัยควรจะจัดทําหนังสือเพื่อขอพระราชทานชื่อดังกลาวดวย        

๒.  มหาวิทยาลัยควรจดัหางบประมาณเพื่อสมทบทนุกอสรางพระพุทธรปูประจํา
มหาวิทยาลัยดวย  เชน  มีการสรางเหรียญที่ระลึกเพื่อจําหนาย เปนตน 

๓๑. ที่ประชมุรับทราบการประชมุเพื่อกล่ันกรองเรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 

 

 


